

เอกสารประกอบหลักฐานหมวดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.8 – 1.8.1

1.8.1 (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

1.8.1 (2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม

1.8.1 (3) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมเพื่อทบทวนการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และคณะกรรมการดำเนินงาน หมวด 1-6 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในคราวประชุมกรรมการบริหารจัดการ และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Meeting 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการ และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๕)

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม Meeting ๒ ชั้น ๔

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี	ผู้อำนวยการ	กนกกร กาศี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเดโช	รองผู้อำนวยการ	
๓	อาจารย์วชิระ สิมศรีประพันธ์	รองผู้อำนวยการ	
๔	อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ ศิริรินทร์	รองผู้อำนวยการ	
๕	นายเจนต์ คันทะ	หัวหน้าสำนักงาน	
๖	นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย	บรรณารักษ์ชำนาญการ	
๗	นางสาววิภาญดา บุญคง	นักเอกสารสนเทศชำนาญการ	
๘	นางสาวหทัยชนก สว่างวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
๙	นายคม กัมพูสี	นักเอกสารสนเทศชำนาญการ	
๑๐	นางสาวอัจฉราพร แยมเหม็น	บรรณารักษ์ชำนาญการ	
๑๑	นางสาวอมรรัตน์ ศรีละออ	บรรณารักษ์ชำนาญการ	
๑๒	นายมนต์ชัย สุริยามาตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๓	นางสาวพรวิริย์ ทองกลิ้ง	บรรณารักษ์ชำนาญการ	
๑๔	นางรัตนพา พันธุ์ศรี	บรรณารักษ์ชำนาญการ	
๑๕	นางจิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	
๑๖	นายสมภพ มุสิกกร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
๑๗	นางสาวสุรารัตน์ ทับอิน	นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	
๑๘	นายเจริญชัย พันธุ์ศรี	นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	
๑๙	นายจงเจตน์ ดิศประเสริฐ	นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	
๒๐	นายเทวีญ ทาเกิด	นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	
๒๑	นางอรนุช หมวกหล้า	นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	
๒๒	นางสาวสุรางคนาง ไชยศรี	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	
๒๓	นายสันติสุข คำอินทร์	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	
๒๔	นายราเชนทร์ ยอดบุรี	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน	
๒๕	นางสาวเวธกา พงษ์สุทธิ	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน	
๒๖	นางสาวดวงหทัย ขาวละออ	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	

1.8.1 (4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้ทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ

สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมได้จัดส่งผลการรายงานและข้อเสนอแนะให้ทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

